



รายงานสรุปผลโครงการ
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี
“รวมใจถวายอาลัย มหาตุรียงค์ไทยในรัชกาลที่ ๙”

ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี “รวมใจถวายอาลัย มหาสุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙” มีวัตถุประสงค์สำคัญในการบริการวิชาการดนตรีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครู อาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาการดนตรีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นเลิศด้านดนตรีของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานโครงการ และคณะทำงานได้มีการประชุมวางแผน จัดทำโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาและเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม กระทั่งดำเนินงานโครงการตามแผนที่กำหนด และประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ คณะนักเรียน ครู/อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยรวมผู้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ได้แก่ ครู/อาจารย์ จำนวน 49 คน นักเรียน/นิสิตนักศึกษา จำนวน 256 คน บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 27 คน สถาบันการศึกษา/หน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 57 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำนวน 446 คน

ผลจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้ได้รับหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ได้ข้อสรุปว่า การดำเนินงานจัดงานดังกล่าว บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ จากการตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 ชุด สามารถสรุปได้ดังนี้ ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านสถานภาพ เพศชาย ร้อยละ 52.9 เพศหญิง ร้อยละ 47.1 ด้านสถานะ พบว่า นักเรียน ร้อยละ 90.0 นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร้อยละ 2.9 ครู/อาจารย์ ร้อยละ 4.3 บุคคลทั่วไป ร้อยละ 2.9 ด้านการรับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมจากสื่อ พบว่า จดหมายราชการหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ร้อยละ 40.0 เครือข่ายศิษย์เก่า ร้อยละ 24.3 เพื่อนหรือคนรู้จักชวนมา ร้อยละ 8.6 และอื่นๆ (ครู) ร้อยละ 27.1

ตอนที่ 2) กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (54.3) สถานที่ในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (48.6) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (44.3) วิทยากรผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (54.3) ทีมงานผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ (54.3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร อยู่ในระดับ 50.0) ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด (47.1) สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลผลความคิดสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (58.6) สามารถนำความรู้/ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด (64.3) สามารถนำความรู้/ทักษะไปเผยแพร่/ไปถ่ายทอดได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (62.9) และในส่วนของตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ไม่ปรากฏข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ